

PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG TRƯỜNG HỌC

Nhan lên những "hạt giống đỏ"

KỶ 4: DỆT MÙA XUÂN CHO HẠT GIỐNG NÀY MẮM

(tiếp theo và hết)

Thấm nhuần tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp Đảng đối với thanh niên, học sinh, sinh viên ưu tú luôn là chủ trương xuyên suốt qua các kỳ Đại hội Đảng và được đề cập trong nhiều văn bản của Đảng. Đặc biệt, ngày 30/5/1998, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW về tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học. Gần đây nhất, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh "chú trọng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những đoàn viên ưu tú". Thực hiện chủ trương trên, Thái Bình triển khai những giải pháp cụ thể, quyết liệt.

Bảo đảm tính kế thừa, sự phát triển liên tục của Đảng

Đúng dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Hà đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Hưng Hà, trong đó có mục tiêu tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng cho thế hệ trẻ. Ông Trần Hữu Nam, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà cho biết: Đây là chủ trương có tính kế thừa và đổi mới nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thời gian tới, việc tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học sinh sẽ thực hiện thường xuyên, kịp thời hơn để kết nạp vào Đảng những đoàn viên ưu tú, đủ điều kiện. Ông Nguyễn Lê Hải, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Duyên Hà cho biết: Vừa qua, Trường có một học sinh đủ điều kiện kết nạp Đảng. Đây là minh chứng cụ thể nhất cho việc thực hiện hiệu quả các chủ trương của huyện, tỉnh, trung ương về công tác phát triển đảng viên trong trường học. Phát huy kết quả đó, năm học này Chi bộ nhà trường sẽ tiếp tục bồi dưỡng, giác ngộ lý tưởng cách mạng cho học sinh, đặc biệt là các em học sinh lớp 10 vừa tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do huyện

tổ chức, phấn đấu sẽ giới thiệu kết nạp Đảng cho những học sinh ưu tú khi các em đủ 18 tuổi. Theo thống kê, từ đầu nhiệm kỳ đến nay Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức cho 1.200 quần chúng ưu tú là học sinh, sinh viên học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và đã kết nạp Đảng cho hơn 100 học sinh, sinh viên. Để tăng số lượng đảng viên là học sinh, ngày 8/8/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK về tăng cường công tác phát triển đảng viên trong trường học, sinh viên các trường có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối giai đoạn 2023 - 2025 và những năm tiếp theo. Ông Nguyễn Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết: Một trong những mục tiêu là hàng năm Đảng bộ Khối sẽ tổ chức

cho 500 đoàn viên ưu tú trở lên học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, kết nạp từ 50 đảng viên trở lên là học sinh, sinh viên. Phấn đấu 100% đảng viên mới được kết nạp đủ điều kiện, tiêu chuẩn xem xét, chuyển đảng chính thức theo quy định; 100% đảng viên mới (đã kết nạp Đảng từ 6 tháng trở lên) được đánh giá, xếp loại đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Để đạt được mục tiêu trên cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là quyết tâm của cấp ủy, chỉ bộ các nhà trường và tổ chức đoàn thanh niên các cấp.

Đề "hạt giống đỏ" nảy mầm xanh

Việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị đã góp phần nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo,



Học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình tham gia hoạt động cắm hoa nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Ông Trần Văn Khào, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Thái Ninh cho biết: Tất cả cán bộ, đảng viên, giáo viên nhà trường đều đăng ký nội dung cụ thể về học tập và làm theo gương Bác, đồng thời xây dựng kế hoạch đăng ký một mô hình thực hiện nhiệm vụ gắn với chỉ bộ. Từ đó đảng viên, giáo viên của nhà trường đều có chuyển biến về nhận thức trong việc thực hiện nhiệm vụ. Đối với học sinh, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng về kiến thức, lý tưởng, lối sống nên phần lớn các em đều có động cơ để phấn đấu trong học tập. Đến nay, đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình, tâm huyết với

nghề, luôn đoàn kết, thống nhất, có tinh thần tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, là những tấm gương tự học, tự nghiên cứu, đi đầu trong đổi mới phương pháp dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Nhờ sự quan tâm của các cấp ủy đảng, các tổ chức, đoàn thể, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng lên, hàng năm tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp luôn đạt trên 99%; tỷ lệ học sinh đỗ đại học, cao đẳng luôn đạt trên 80%.

Với vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, có nhiệm vụ bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, tổ chức đoàn thanh niên các cấp sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong lực lượng đoàn viên là học sinh. Chi Phan Thị Ngân Phương, Bí thư Huyện đoàn Vũ Thư cho biết: Việc thành lập câu lạc bộ lý luận trên địa bàn huyện đã phát huy vai trò tích cực trong việc bồi dưỡng lý luận chính trị, giác ngộ lý tưởng cách mạng cho đoàn viên. Thời gian tới, Huyện đoàn Vũ Thư sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, ban giám hiệu các trường triển khai sâu rộng, thực chất và hiệu quả các cuộc thi, hoạt động chuyên đề và các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị để giới thiệu nhiều hơn nữa những đoàn viên ưu tú để tổ chức đảng xem xét kết nạp.

mạng phù hợp để hỗ trợ, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, đồng thời tạo môi trường, điều kiện cho đoàn viên phấn đấu, rèn luyện, phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; qua đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phát triển đảng viên trong trường học sinh, giúp tăng chất lượng và số lượng đảng viên được kết nạp từ học sinh.

Đối với ngành giáo dục, tập trung xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp Đảng từng năm trong học sinh; quan tâm đến chất lượng, không chạy theo số lượng hay thành tích mà hạ thấp tiêu chuẩn để được kết nạp vào Đảng. Ông Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Chưa bao giờ các phong trào thi đua được các cơ sở giáo dục đẩy mạnh và thực hiện tốt như hiện nay. Song hành với đó là sự đổi mới trong mọi lĩnh vực của toàn ngành. Với những nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra hứa hẹn sẽ có nhiều "hạt giống đỏ" nảy mầm xanh. Điều quan trọng nhất là mỗi học sinh cần có ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, không ngừng nâng cao tri thức, trau dồi bản lĩnh chính trị, không ngừng cống hiến và tinh thần sẵn sàng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

ĐẢNG ANH

Tác phẩm tham dự giải Báo liên vùng lần thứ VIII - năm 2023.

Doanh nghiệp vượt khó, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội



Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hưng Hà chung tay vì an sinh xã hội.

Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) huyện Hưng Hà có bước phát triển cả về số lượng, chất lượng. Ngoài đóng góp vào nguồn thu ngân sách của huyện, các DN còn tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Công ty Cổ phần Vận tải Sông biển Hưng Hà (xã Diệp Nông) là một trong những DN điển hình. Thành lập năm 2003, đến nay Công ty có 7 tàu thủy chở hàng, 10 xe khách tuyến Thái Bình - Quảng Ninh và Thái Bình - Hà Nội, doanh thu mỗi năm hàng chục tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 100 lao động với thu nhập bình quân 8 - 15 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra Công ty còn trích 3 tỷ đồng ủng hộ xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ xây dựng 10 ngôi nhà tình nghĩa; nhận đỡ đầu, tặng quà và thăm

hỏi thường xuyên các mẹ Việt Nam anh hùng. Nhiều năm liên Công ty được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, huyện khen thưởng. Ông Nguyễn Quang Văn, Giám đốc Công ty cho biết: Để có môi trường đầu tư, khởi nghiệp và kinh doanh tốt, các cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, thiết lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, từ đó khích lệ đội ngũ doanh nhân phát huy tài năng, trí tuệ, bản lĩnh, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Từ đầu năm đến nay, ngành dệt may phải đối mặt với không ít khó khăn do thị trường xuất khẩu giảm sút. Để vượt qua giai đoạn này, Xí nghiệp May Hưng Hà (Tổng công ty May 10) đã thực hiện đồng bộ các giải pháp: đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề nhằm tăng sức cạnh tranh và đẩy mạnh các phong trào thi đua lao

động giỏi, lao động sáng tạo... mở rộng thị trường, chuyên môn hóa các sản phẩm, duy trì việc làm cho hàng nghìn lao động. Năm 2022, tổng doanh thu đạt hơn 7,2 triệu USD, thu nhập của công nhân bình quân từ 7 - 9 triệu đồng/người/tháng. Để phấn đấu năm 2023 tổng doanh thu đạt 9,5 triệu USD, thu nhập của người lao động đạt trên 10 triệu đồng/người/tháng, bà Trần Thị Hương, Giám đốc Xí nghiệp cho biết: Xí nghiệp đã đầu tư hàng chục tỷ đồng trang bị nhiều máy móc, thiết bị hiện đại như máy cắt tự động công nghệ Đức, máy lập trình may chần bông, máy nhàn công nghệ Nhật Bản, máy cắt vi tính tự động, máy khâu đầu chỉ thừa... giúp cho năng suất, chất lượng sản phẩm nâng lên, người lao động rất phấn khởi, chuyên tâm làm việc. Còn rất nhiều DN khác trên địa bàn huyện Hưng Hà đã nỗ lực vượt qua khó khăn, chuyển mình và phát triển mạnh mẽ, khẳng định

được vị trí và lĩnh vực kinh doanh của mình. Hiện nay, gần 500 DN trong huyện hoạt động trên hầu hết các lĩnh vực như dệt may, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các sản phẩm chăn nuôi và sản xuất các sản phẩm phục vụ ngành chăn nuôi, giáo dục, y tế, tin dụng tài chính, kinh doanh dịch vụ... Sản phẩm của các DN chủ yếu xuất khẩu sang Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, góp phần không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế của huyện. Nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, tổng giá trị sản xuất bình quân của huyện ước tăng 10,93%/năm; tốc độ tăng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 17,25%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 56 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 2,05%... Ông Hoàng Ngọc Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp huyện cho biết: Chúng tôi chủ động đổi mới phương hướng hoạt động, xây dựng Hiệp hội Doanh nghiệp huyện ngày càng vững mạnh, thực sự là ngôi nhà chung của cộng đồng DN; tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; giữ vai trò cầu nối giữa DN với cơ quan Đảng, chính quyền các cấp; hỗ trợ DN thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng cộng đồng DN ngày càng lớn mạnh.

Cùng với nỗ lực duy trì sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, 5 năm qua, cộng đồng DN huyện Hưng Hà đã trao tặng 15.000 suất quà tết trị giá hơn 6 tỷ đồng cho người nghèo; xây dựng 15 ngôi nhà tình nghĩa; hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 hàng trăm triệu đồng; ủng hộ chương

trình xây dựng nông thôn mới hàng tỷ đồng... Ông Phạm Cao Quân, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà cho biết: Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành và cam kết tạo mọi điều kiện để các DN yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh trên tinh thần hợp tác, bình đẳng, tuân thủ quy định pháp luật. Huyện cũng sẽ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, giảm thủ tục hành chính; quan tâm đào tạo lực lượng lao động có tay nghề đáp ứng nhu cầu của DN; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và sẵn sàng gặp gỡ, đối thoại với DN để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh, qua đó giúp các DN mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững.

Bằng những hoạt động thiết thực, Hội Doanh nghiệp huyện Đông Hưng đã thể hiện vai trò "cầu nối" cộng đồng DN với cấp ủy, chính quyền các cấp, hỗ trợ hội viên vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động. Dù gặp một số khó khăn nhưng nhờ có sự đoàn kết, đồng hành của Hội Doanh

nh nghiệp huyện và hỗ trợ của các DN trên địa bàn, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Dệt may Trường Sơn Thịnh (cụm công nghiệp Mê Linh) vẫn được duy trì, đơn hàng xuất sang các thị trường truyền thống như châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Chị Nguyễn Thị Thanh Hiếu, xã Mê Linh chia sẻ: Trước đây tôi làm công nhân cách nhà 11km, sáng phải đi sớm, chiều muộn mới về tới nhà. Giờ về làm cho Công ty Trường Sơn Thịnh gần nhà nên có thời gian chăm sóc gia đình. Mọi chế độ phúc lợi công nhân đều được hưởng. Dù đang trong giai đoạn khó khăn không làm tăng ca như trước nhưng thu nhập của chúng tôi vẫn ổn. Với chị Phạm Thị Trà, xã Mê Linh, không chỉ được làm gần nhà mà điều chị tâm đắc nhất là trong khi các DN khác công nhân phải nghỉ luân phiên thì ở đây Công ty vẫn cố gắng duy trì công việc ổn định cho công nhân, thu nhập 7 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Ông Vũ Duy Hân, Giám đốc Công ty TNHH Dệt may Trường Sơn Thịnh cho biết: Khó khăn nhiều và kéo dài song các DN huyện Hội Doanh nghiệp huyện đã đoàn kết, giúp đỡ nhau về nguồn hàng cũng như kiến thức, công nghệ, cùng nhau thúc đẩy sản xuất để tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Chúng tôi đã đầu tư hàng tỷ đồng mua máy móc hiện đại, cũ cán bộ đi học để sử dụng thành thạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, tạo uy tín với khách hàng... Nhờ đó Công ty vẫn có đơn hàng hết hết năm 2023, bình quân mỗi tháng xuất 30.000 - 35.000 sản phẩm. Hiện Công ty đang tiếp tục đàm phán để ký tiếp đơn hàng của quý I/2024. Là DN may mặc, sản phẩm chủ yếu xuất khẩu, Công ty TNHH May Đạt Đăng, xã Đông Phương cũng bị ảnh hưởng do suy thoái kinh tế toàn cầu. Để nhanh chóng ổn định sản xuất, kinh doanh, có việc làm ổn định giữ công nhân 600 lao động, Công ty đã tổ chức lại sản xuất, kinh doanh, đầu tư hơn 10 tỷ đồng mua máy móc, thiết bị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Ông Phạm Bá Huy, Giám đốc Công ty cho biết: Công ty luôn nhận được sự hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn của cấp ủy, chính quyền các cấp; các DN trong Hội Doanh nghiệp huyện đã liên kết lại với nhau để cùng vượt khó.

Với 160 hội viên, Hội Doanh nghiệp huyện Đông Hưng luôn đồng hành, thực hiện tốt vai trò "cầu nối" với cấp ủy, chính quyền, để xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với DN, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho DN phát triển bền vững. Hội còn thực hiện tốt vai trò tư vấn, hỗ trợ DN, vận động hội viên tích cực chuyển đổi số, xây dựng DN xanh, đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân để phát triển phù hợp với xu thế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Vì thế, dù còn nhiều khó khăn song các DN trên địa bàn huyện vẫn sản xuất, kinh doanh ổn định, DN tham gia Hội ngày càng tăng. Ông Phạm Văn Chiến, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện cho biết: Khó khăn lớn nhất của DN chính là thiếu đơn hàng, lưu chuyển hàng hóa ách tắc. Để giúp DN trở lại "đường đua", Hội Doanh nghiệp huyện kêu gọi các hội viên tương trợ lẫn nhau về giá nguyên liệu, vật tư trả chậm, ưu tiên thụ hàng hóa tồn lại cho nhau, đồng viên nhau vượt khó; đồng thời, các DN có cầu lại sản xuất, triển khai các giải pháp phù hợp với ngành hàng, với thực lực của DN. Dù còn nhiều khó khăn song Hội Doanh nghiệp huyện vẫn duy trì các hoạt động xã hội, phục vụ cộng đồng. Từ đầu năm đến nay, Hội cùng các hội viên đã dành hơn 3 tỷ đồng trao quà tết cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng quà nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, qua đó các cháu thiếu nhi dịp Tết Trung thu, hỗ trợ xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho 2 gia đình khó khăn về nhà ở Mê Linh và Đông Quan... qua đó đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.



Với sự đồng hành của Hội Doanh nghiệp huyện, Công ty TNHH May Đạt Đăng (xã Đông Phương, huyện Đông Hưng) duy trì việc làm cho hơn 600 lao động.